


๑ 

รายงานสรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ท่ัวประเทศ 

และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ” 
 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 
     จากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนการพัฒนาด้านคมนาคมของประเทศ รวมทั้งปัญหา  

จากการให้บริการรถไฟทั้งในด้านความตรงต่อเวลา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สะท้อนถึง
ความพร้อมของโครงข่ายทางรถไฟ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับ รวมถึงหัวรถจักรหรือแคร่บรรทุกสินค้า 
อุปกรณ์ยกขนต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอหรือมีสภาพทรุดโทรม ส่งผลให้ภาคเอกชนและผู้ใช้บริการไม่มั่นใจ 
ที่จะมาใช้บริการ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ
นโยบายและยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง การก ากับดูแลมาตรฐานและระเบียบ 
ทางด้านความปลอดภัย การบ ารุงทาง และการประกอบกิจการวางแผนโครงข่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางรางของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอ่ืนและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งมีการศึกษาและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้น ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศ
และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
               ๒.๑ ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่  

     ๒.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ การเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิมกับ
นิคมอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาพ้ืนที่ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด
และภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. พื้นที่ด าเนินการ 
    พ้ืนที่ทั่วประเทศ 

๔. วัน/เวลา/สถานที่สัมมนาฯ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ แกรนด์ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวล าภู 



๒ 

๕. ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
๕.๑ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์        ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
๕.๒ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์        รองปลัดกระทรวงคมนาคม  

          (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) 
๕.๓ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์                           อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
๕.๔ นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล                         ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕.๕  ว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐพร บัวผุด       หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 
๕.๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์       ผู้จัดการโครงการ 
๕.๗ นายอัครวัฒน์  ศิริวรพิทักษ์       รองผู้จัดการโครงการ/ผู้บรรยาย 
๕.๘ ดร.ทรงศิริ  พันธุเสว ี         ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสมัพันธ์ 
                                                                และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สมาคมและองค์กร  
รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก 

๖. สรุปขั้นตอนการด าเนินการ  
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 

ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ” 
๖.๑ เชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

สมาคมองค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในพ้ืนที่ 
ภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและน ามาใช้ประกอบการศึกษา 

๖.๒ ในวันสัมมนาฯ มีการน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ภาพรวมโครงการ ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อโครงการ 

๖.๓ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ประกอบด้วย แผ่นพับ โปสเตอร์ บอร์ดนิทรรศการ วีดีทัศน์ 
๖.๔ เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง  ๆได้แก่ เว็บไซต์ www.rmapthailand.com 

เฟชบุ๊ค แฟนเพจ (RMapThailand) วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
๖.๕ ปิดประกาศบนเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ 

www.publicconsultation.opm.go.th ณ ส านักงานจังหวัดทั่วประเทศ และกรมการขนส่งทางราง 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 
 



๓ 

๗. สรุปผลการด าเนินงาน  
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 

ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ท่ัวประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ” 
ค าถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่สถานที่จัดสัมมนาฯ 

ผู้ให้ความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. นายเปรัตน์ นุชิต 
    นักส่ือสารมวลชน 

เป็นสื่อสารสารมวลชนนะครับ อยากจะบอกว่าจังหวัดหนองบัวล าภู 
โชคดีมาก ตั้งแต่เกิดมาผมเพ่ิงเคยนั่งรถไฟตั้งแต่สมัยถึงก็ช่างครับ แล้วผม
คิดว่าประมาณ ๙๐% ของคนในจังหวัดไม่เคยนั่ง  
     ที นี้ ม าดู โ คร งการที่ ส าม  ล าดั บที่  ๓ .๓  ผม เห็ นด้ วยนะครับ 
จากจตุรัต - เลย เป็นเส้นทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  
ถ้าเราท าไปถึงที่อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก็จะข้ามไปที่หลวงพระบาง
ประมาณ ๓๐๐ กว่ากิโลเมตร ผมมั่นใจนะครับ การพัฒนาเส้นทางของ
ประเทศเขาเนี่ย มั่นใจกว่าประเทศไทยอีกไม่กี่ปีเขาพัฒนาไปมากกว่า 
เราแล้ว ถ้าเราท าเส้นทางไปถึงท่าลี่ ผมว่าไม่กี่ปีเขาก็จะท ามาบรรจบกับเรา 
การขนส่ง พวกสินค้าจากจีนตอนใต้ก็จะผ่านตรงนี้ 
     ปัจจุบันเขาจะขนส่งสินค้าผ่านล าน้ าโขง ขึ้นเชียงของ เชียงของก็ขนตู้
คอนเทนเนอร์โดยรถยนต์ ผ่านหนองบัวล าภูเข้าอุดรธานี  
     ผมเห็นเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่โครงการที่ผมไม่เห็นด้วยคือ โครงการ 
๓.๓๐ หมายเลขโครงการนะครับคือหนองบัวล าภู - โนนสะอาด มีใน
โครงการในเอกสาร ผมคิดว่าการท าเส้นทางเชื่อมโยง ต้องมีการเชื่อมโยง
ผ่านเมืองใหญ่  
     ที่ผมไม่เห็นด้วย ๒ โครงการคือหนองบัวล าภู - โนนสะอาด และ
หนองบัวล าภู – อุดรธานี ให้เอาเส้นหลักเส้นใหญ่เลยครับ ยกตัวอย่าง 
ของเด่นชัย ๑๐ ปีผ่านไป ก็ยังไม่เห็นรถไฟ ผมก็ต้องฝากคนหนองบัวล าภู 
ต้องเรียกร้องแล้ว  
     นโยบายของจังหวัดหนองบัวล าภู คือน่าอยู่ น่าเที่ยว ฝากผู้บริหาร
ช่วยพัฒนาเมืองที่ล้าหลัง มีรายได้ต่ าที่สุดในประเทศไทย จะท าอย่างไร 
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นเมืองอกแตกครับ น้ าไหล ฝนตกมาน้ าจะไหล  
ลงด้านข้างทั้งสองข้าง 

 

 



๔ 

ค าถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่สถานที่จัดสัมมนาฯ (ต่อ) 

ผู้ให้ความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   นี่คือประเด็น โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับที่มีศูนย์รวมตู้คอน
เทนเนอร์ อย่างจังหวัดหนองบัวล าภู  จะได้ประโยชน์ทั้ง
จังหวัดเลยส่วนหนึ่งคือที่อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี ผม
มองเห็นความส าคัญว่าจะเป็นตรงนั้น  
     ผมฝากครับ เส้นทาง ๒๑๐  หนองบัวล าภู-เลย สร้าง
เกือบจะสิบปีแล้วยังไม่เสร็จ หนองบัวล าภู-ชุมแพ ก าลังสร้าง
ครับ มีประเด็นปัญหาฝนตกครั้งที่แล้วน้ าท่วม ประเด็นไม่รู้
ทางน้ าจะไหลตัดถนนตรงไหน กรมทางหลวงจะท าถนนไม่มี
ท่อระบาย อันนี้ฝากนะครับเพราะว่าอยู่กระทรวงเดียวกัน  
     ฝากอีกเรื่องหนึ่ง คุณภาพของถนน สี่แยกที่ติดโรงแรม
ประชุมเนี่ยเป็นทางหลวงจังหวัด ตั้งแต่สร้างมานี่เกือบจะทุก
ปีต้องเอางบมาซ่อมแซมตลอด 
     อีกเรื่องหนึ่งฝากถนนที่ให้เป็นช่องทางเข้าสู่หนองบัวล าภู
คือ หนองบัวล าภูตัดน้ าคลองครับ อันนี้ก็เป็นถนนเส้นทางที่
เป็นหัวใจหลักในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหินก็ผ่าน
ทางนี้ ท่องเที่ยวก็ผ่านทางนี้  
     แล้วอีกประเด็นหนึ่ง คือ การก่อสร้างด่านชั่งน้ าหนักที่
บ้านโนนประดู่ เขาถามว่า ไปสร้างแล้วไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน 
มันน่าจะสร้างจากเลยมาหนองบัวล าภู เพราะว่ามีรถบรรทุกหิน  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

ค าถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่สถานที่จัดสัมมนาฯ (ต่อ) 

ผู้ให้ความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๒. นายประเสริฐ ศรีล้อม  

รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวล าภู 

     โครงการนี้ถึงแม้ว่ามีผู้เสนอว่าให้ตัด ความจริงแล้วจะเกิดประโยชน์
ต่อพ่ีน้องจังหวัดหนองบัวล าภู ถ้าสร้างเชื่อมโยงไปจังหวัดเลย ก็ยิ่งเกิด
ประโยชน์มาก อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ตัดทอน 
     งบของจังหวัดหนองบัวล าภูที่เกิดขึ้นมา โดยใช้งบจากส่วนกลาง 
ทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนได้ประโยชน์หมด ผมมองว่ า อย่างท่าน 
ที่บรรยายว่ามีโรงงานน้ าตาล มีการเกษตร ซึ่งตรงนี้ใช้บรรทุกผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ต้องใช้รถพ่วงส่งเข้าส่วนกลาง แต่ถ้ามี
ระบบรถไฟตัดผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนองบัวล าภู ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น 
ใช้งบประมาณน้อยแต่ว่าได้คุณภาพมากกว่า      
         สรุปง่ายๆ ผมเห็นด้วยและดีใจมากที่หนองบัวล าภูได้รับโอกาส 
ถ้าเกิดขึ้นภายในปีสองปีนี้ก็ยิ่งดีกว่า เพราะว่ามันจะสร้างประโยชน์
ให้กับพ่ีน้องชาวหนองบัวล าภูมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัญจรไปมา  
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการจัดระบบการบริหารจัดการ 
 

 
๓. พันต ำรวจเอกศุภกร

ต ำรวจภูธรจังหวัด
หนองบัวล ำภู 

     เป็นโครงการที่ดี แต่เท่าท่ีผมศึกษา ผมมองว่าถ้าจะเปลี่ยนรถไฟราง
คู่เป็นรางซุปเปอร์ลูปเหมือนต่างประเทศที่เขาท า ซึ่งเขาบอกว่าต้นทุน
ถูกกว่าและเร็วกว่า การเปลี่ยนแปลงควรจะเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด 
เพ่ือดึงความสนใจของนักท่องเที่ยว เหมือนที่ประเทศเพ่ือนบ้านเขาท า
อยู่ ตอนนี้ประเทศไทยก าลังแห่ไปเพ่ือจะไปนั่งรถไฟความเร็วสูง จะเร็ว
หรือไม่ เร็วไม่ทราบ ถ้าเราจะกระตุ้นการท่องเที่ยว ควรจะ รีบ
เปลี่ยนแปลงเป็นแบบระบบ regenering ทั้งระบบ ซึ่งรถไฟเดิมเรามัน
เป็นระบบเก่า ระบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านลอง
ศึกษาซุปเปอร์ลูปแล้วหรือยัง 

 



๖ 

ค าถาม/ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทางระบบ ZOOM  

ผู้ให้ความคิดเห็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

๑. นำยสมศักดิ์ วณิชย์พูลผล 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ำกัด   
 

• ไม่ทราบว่าโครงการทางคู่ ขอนแก่น
หนองคายที่ขออนุมัติ  มีรายละเอียด
อย่างไรคับ เช่นผ่านสถานีอะไร และมี
การยกระดับอย่างไร 

• กรณีที่จะมีเพ่ิมเส้นทางรถไฟผ่านล าพูน
ไม่ทราบว่าจะเป็นรางที่เริ่มจากจังหวัด
อุดรธานีไปหนองบัวล าภูผ่านไปจังหวัด
เลยและไม่ทราบว่าจะเป็นทางคู่หรือไม่ 
และเน้นขนส่งสินค้าหรือคนอย่างไร 

• ขอทราบรายละเอียด CY ที่ควนเนียง 
จังหวัดสงขลา 

• ไม่ทราบว่าท่าเรือบกขอนแก่น อยากให้
พิจารณาเทียบกับอุดรธานี เพราะจังหวัด
อุดรธานีสามารถเชื่อมต่อกับจั งหวัด
หนองบัวล าภู เลย และจังหวัดสกลนครได ้

๒. นำยสมชำย สุวรรณรัตน์ 
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต ๒ 
 

• อดีตเคยมีรางรถไฟระหว่างหาดใหญ่ - 
สงขลา ท าไมต้องไปสร้างทางใหม่จากควน
เนียง – สงขลา 

๓. นำยพรชัย พัฒนำพงษ์สถิต 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ง 
และจรำจร 

• ขอเพ่ิมทางรถไฟสายใหม่ ช่วง ตาก -
สวรรคโลก และศิลาอาสน์ - ภูดู่ (จังหวัด
อุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก ขอมา) 

๔. นำงสำวพัท • ฝากเรื่องแคร่รถไฟในการขนส่งสินค้า 
เห็นควรให้ ๑ แคร่บรรจุได้ ๒ ตู้ เพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 



๗ 

ค ำถำม/ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทำงระบบ ZOOM (ต่อ) 

๕. นำยทรงธรรม สุวรรณโชติ 
สภำอุตสำหกรรม จังหวัดนครรำชสีมำ 

• ระบบคมนาคมทางรางเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการกระจายความเจริญสู่
ท้องถิ่นและภูมิภาค ถ้าเราสามารถท าการ
เชื่อมโยง 3 ระดับได้คือ 

          ๑.เชื่อมท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 
          ๒.เชื่อมจังหวัดสู่จังหวัด 
          ๓.เชื่อมภูมิภาคสู่ภูมิภาค  
• เราจะกระจายความเจริญได้อย่างมากครับ 

สนับสนุนอย่างยิ่งครับในการพัฒนาระบบราง 
• จุดแข็ง คือ เราท าแผนได้ดีมากๆ 
• จุดอ่อน คือ เราด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนได้ช้ามาก 
• เราควรเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วมากๆ

ครับ เพราะบางครั้งกว่าโครงการจะได้ท า
หรือแล้วเสร็จ สถานการณ์ต่างๆอาจ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้ว 

๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล • กรณีท่ีจะมีเพ่ิมเส้นทางรถไฟผ่านล าพูนไม่
ทราบว่าจะเป็นรางที่เริ่มจากจังหวัด
อุดรธานีไปหนองบัวล าภูผ่านไปจังหวัดเลย
และไม่ทราบว่าจะเป็นทางคู่หรือไม่ และ
เน้นขนส่งสินค้าหรือคนอย่างไรครับ 

๘. บทสรุปการด าเนินงาน  
การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ

ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ” 
จากการศึกษาของที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอเบื้องต้นแผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ 

ในอนาคตไว้ดังนี้ 
๑. แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ จ านวน ๑๕ โครงการ 
๒. แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง จ านวน ๑๐ โครงการ 
๓. แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟสายใหม่ จ านวน ๒๒ โครงการ 
๔. แผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมอุตสาหกรรม จ านวน ๓ โครงการ 
รวมทั้งสิ้น ๕๐ โครงการ 

 



๘ 

แผนการพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้าจะเป็นการพัฒนาตามแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ 
โครงข่ายรถไฟสายใหม่ และแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยแบ่งแผนการพัฒนาเป็น ๓ ระยะ ได้แก่  

• ระยะเร่งด่วน จ านวน ๒๔ แห่ง 

• ระยะกลาง จ านวน ๑๔ แห่ง 

• ระยะยาว จ านวน ๒ แห่ง  
รวมทั้งสิ้น ๔๐ แห่ง 

ผลวิเคราะห์และสถิติ : จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๖๐ เข้าร่วมสัมมนาที่สถานที่จัดงาน ๑๒๕ คน  
เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ ๑๓๕ คน 

๙. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ เข้าร่วมสัมมนาที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวล าภู
ภาคผนวก ข รายชื่อ ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom 
ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
ภาคผนวก ง การจัดบอร์ดนิทรรศการ 
ภาคผนวก จ บรรยากาศ ขั้นตอนการจัดงานสัมมนา 

    ภาคผนวก ฉ ผลการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนา 
    ภาคผนวก ช  สรุปผลแบบสอบถามโครงการสัมมนา 
    ภาคผนวก ซ  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
   
 



ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ แกรนด์ 
โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑ การท่าอากาศยานไทย นายณธัช อินทร์วร  

๒ กรมการขนส่งทางบก นางสาวสิริยากรณ์ สัพโส  

๓ กรมทางหลวงชนบท  
สำนักสำรวจและออกแบบ 

  

นายกฤษฎา ฮวบเจริญ  

๔ กรมท่าอากาศยาน นางสาวรงรอง  พวงสายใจ  

๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ณัฐพล พรสัตยสงศ์  

๖ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นางสาวผานิตตา เจริญผล  

๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นางสาวสุณิสา  บุญศิริ  

๘ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายธนวันต์ ผิวเผือด  

๙ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

นายปกรณ ์เกตุแย้ม  

๑๐ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

ว่าที่เรือตรีวีรพงษ์ ชมภูนุช 
 

 

๑๑ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายสมชาย ไตรเดชา  

๑๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายรังสรร จันทะเสน  

๑๓ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายกมลรัตน์ พันธุ์งาม 
 

 

๑๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายกิตติภพ เพชรไกร  

๑๕ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายเกรียงศักดิ์ อินสุวรรณ  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑๖ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายพล เวชการ  

๑๗ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายสุทัศน์ ค้ำชู  ช.นสน.สร.  

๑๘ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายอดินันท์ ฮึมพล  

๑๙ แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ นายวัชรพล ศรีวันคำ  

๒๐ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี นายเฉลิมพล  ศรีสุวรรณ  

๒๑ แขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี นายตระการ เที่ยงทอง  

๒๒ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จังหวัดยะลา 

นายสาคร  นิลรัตน์ 
  

 

๒๓ งานเดินรถแขวงนครราชสีมา นายสมปอง รัตนะเสน  

๒๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคาย 

  

๒๕ ด่านศุลกากรเชียงคาน นางสาวศศิวิมล ภูมิโคกรักษ์  

๒๖ นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.ประวิทย์ พวงสวัสดิ์  

๒๗ บริษัท Eastern sea laemchabang 
terminal co.,ltd 

คุณธนดล เหมรำไพ  

๒๘ บริษัท Shipco Transport นางลิลลี่ มงคลรัชต์  

๒๙ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) 

นายกฤตพร โชติสกุลทอง  

๓๐ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ วณิชย์พูลผล  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๓๑ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด มหาชน นาย ถนอม ฮวยขันธ์  

๓๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายณัฐภัทร การเดช  

๓๓ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายเริงศักดิ์ สุวรรณน้อย  

๓๔ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายวีรภัทร์ พ่วงญาติ  

๓๕ บริษัท เอเซีย เอร่า วัน นายสุรชาติ เตี้ยเย  

๓๖ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจ
เมนท์ จำกัด 

นายสุภณัฐ สุโขธนัง  

๓๗ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจ
เมนท์ จำกดั 

นางสาวลาวัณย์ พฤทธิพงศ์กุล  

๓๘ ประธานหอการค้านครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์  

๓๙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายกตัญญู หอสูติสิมา  

๔๐ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางสาวศิริกัญญา กาญจนพิมาย  

๔๑ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายสรศิษฏ์ ธรรม  

๔๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศกึษา ๒ 
จังหวัดยะลา 

นายสมชาย สุวรรณรัตน์  

๔๓ สภาอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน2 

นายพิเชฐ แสงนิศากร  

๔๔ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายทรงธรรม สุวรรณโชติ  

๔๕ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นายอุดมลักษณ์ คำหาญ  

๔๖ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ  



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชมุ ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๔๗ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ นายธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์  

๔๘  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย นายสมเกียรติ หินทอง  

๔๙ สมาคมตวัแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย นายศุภกิจ รูปสุวรรรณกุล  

๕๐ สมาคมยางพาราไทย นางสาวธัญวรัตน์ รุขะจี  

๕๑ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ศรีสะเกษ 

นายณรงคศ์ักดิ์ คุรุพันธ์  

๕๒ กรมการขนส่งทางบก นางคนางค์นงค์ หนูสันเทียะ  

๕๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา นางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ  

๕๔ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ขอนแก่น 

นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง  

๕๕ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย 

นางสาวกฤษณี  อาสน์สุวรรณ  

๕๖ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย 

นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข  

๕๗ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย 

นายรัตนชัย คำใสย  

๕๘ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีดาพรหม  

๕๙ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
มุกดาหาร 

ดร.กัณฐชา  วิญญูวิริยวงศ์  

๖๐ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา   

๖๑ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองคาย 

นายกิตติชัย คำตันบุญ  

๖๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
หนองบัวลำภ ู

นายประพันธ์ ประจันตะเสน  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๖๓ สำนักงานขนส่ง จังหวัดมหาสารคาม วรุณยุพา วิเศษสรรค์  

๖๔ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร นายโศก ธนบัตร  

๖๕ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง นายนเรศวร์ จันทร์เทพ  

๖๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสุวรรณา ปลอดโคกสูง  

๖๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา นายนิรุต ปัญญารัตน์  

๖๘ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก นายเสริมพันธ์ สมรรคจันทร์  

๖๙ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม นายพีรวัส  พิมทา 
 

 

๗๐ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา นายกรสิทธิ์ ปรีชาชาญพิชิต  

๗๑ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นายทิวัตถ์ บ่มไล่  

๗๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จังหวัดยะลา 

นางสาวงามสม  เกษรังษ์  

๗๓ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุขสันต์  ไชยพร  

๗๔ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายทองปักษ์ ไทธานี  

๗๕ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  

๗๖ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม นางนวรัตน์ ไชโยทวีรัตน์  

๗๗ สำนักงานจังหวัดยะลา นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๗๘ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวสุดาทิพย์  มูลอ้าย  

๗๙ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ  

๘๐ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม   

๘๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 

นางสาวจุฑารัตน์ วรสาร  

๘๒ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร 
 

นางสาวศุภัทฌา หงษ์สท้าน  

๘๓ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

นายชัยวัฒน์ สังขภาคย์  

๘๔ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

นางสาวภัทรา สามารถ  

๘๕ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 

นางสาวชลิศษา สิทธิโสภณ  

๘๖ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 

นางสาวดวงรวี ประสานศรี  

๘๗ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น นายสามารถ แสงกงพลี  

๘๘ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นายปรัชญา ปลอดทอง  

๘๙ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายชนาธิป รอดระรัง  

๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นางสาวปวัณา พรหมเมศร์  

๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา นางสาวมาลี  แก้วแจ้ง  

๙๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น นายมนัสพงษ์ เทียบพิมพ์  



รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๙๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา นางสาวลลิตา อินโท  

๙๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย นางสาวจิดาภา ศรีสร้อย  

๙๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม นางสาวกมลฉัตร อินต๊ะเม้า  

๙๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม นายวิทวัส วะ  

๙๗ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 
 

นายธิติศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล  

๙๘ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นางสาวศิรินภา ล้ำเลิศ  

๙๙ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

นายสุรพงษ์ คำตานิตย์  

๑๐๐ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครพนม 

นายลิขิต พันธุเทพ วิศวกรโยธาช านาญ
การ 

๑๐๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 

  

๑๐๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวรัชนีกรณ์ สารส  

๑๐๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายปฏิญญา ลูกบัว  

๑๐๔ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

นายไพรัตน์  ทรงเย็น  

๑๐๕ สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น นางจตุพร วรรณศรี  

๑๐๖ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา นายวนัส  ทองนุ้ย  

๑๐๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม นางสาวคัทลียา สีสุทร  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑๐๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา นายวนัส  ทองนุ้ย  

๑๐๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายยุทธนา  บุศเนตร  

๑๑๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางสาวจิตรลดา ผลโยน  

๑๑๑ สำนักงานศุลกากรหนองคาย นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์  

๑๑๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครพนม 

นายกฤษฎา  สุภา  

๑๑๓ สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ท.ศิวดล นามเขต  

๑๑๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายวิศวพล  บทธิจักร์  

๑๑๕ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร นายคณิต กายสอน  

๑๑๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ นายสิงหา กิติกังวล  

๑๑๗ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร   

๑๑๘ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย นางสาวดาว ไพศูนย์  

๑๑๙ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร นางณัฏฐินา ไชยกาล  

๑๒๐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย นายสมโภชน์ บรรเทา  

๑๒๑ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นางฐิดา  พยัคฆ์  

๑๒๒ หน่วยงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นางสาวนันทิยา  เมรัตน์  



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ระบบ Zoom (ต่อ) 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

๑๒๓ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์  

๑๒๔ หอการค้าอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์  

๑๒๕ หอการค้าอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี  

๑๒๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายวิชิต สุขชิต  

๑๒๗ อีสเทิรนซีแหลมฉบัง นายธนดล เหมรำไพ  

๑๒๘ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร   อุดมลักษณ์ คำหาญ  

๑๒๙ ฮาซเคม โลจิสติกส์ นางสาววรรัตน์ เหล่าเรืองโรจน์  

๑๓๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

นางมนัญชยา แก้วอำไพ  

๑๓๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

นางสาวนิชานันท์ ศรีภัทรไพศาล  

๑๓๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

นางสาวอรกานต์รวี อ่อนน้อมดี  

๑๓๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

นางสาวณฐพรรณ เหมาะเจาะ  

๑๓๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

นางสาวกุลนิษฐ์ ปัจฉิม  

๑๓๕ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

นางสาวธิดารัตน์ ชรินทร์  

๑๓๖    



ภาพบรรยากาศการประชุมในระบบ ZOOM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 





ภาคผนวก ค 
 

รายละเอียดโครงการ 
 

 
 

 

 

 



แผ่นพับ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 

ภาพที่ ๑ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ปกหน้า-เนื้อใน) เน้ือหาเพ่ือ
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดงานโครงการฯ 

 



 
 

ภาพที่ ๒ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ปกหน้า-เนื้อใน) เนื้อหาเพื่อ
กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจในโครงการฯ 



 
 

 

ภาพที่ ๓ 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (ปกหน้า-เนื้อใน) เพื่อสร้างการ
ยอมรับโครงการฯ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ ๔ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

 
 



ภาคผนวก ง 
 

การจัดทําบอร์ดนิทรรศการ 
 
การจัดทำบอร์ดนิทรรศการ  

การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนำเสนอเนื้อหาโครงการที่สั้นกระชับ ประกอบแผนภาพ
และแผนที่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย โดยเพิ่มความน่าสนใจด้วยการออกแบบให้มีความสวยงาม เพ่ือแจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับการเปิดโครงการ R-map และ ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างให้เกิดการความเข้าใจ และสร้างการ
ยอมรับโครงการ R-map แก่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๙ เนื้อหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) จัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างน้อย ๑ เนื้อหา  
 เพ่ือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดงานโครงการ R-map 
๒) จัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างน้อย ๔ เนื้อหา  

เพ่ือกระตุ้นให้สนใจในโครงการ R-map 
๓) จัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวนอย่างน้อย ๔ เนื้อหา  

เพ่ือสร้างให้เกิดการยอมรับโครงการ R-map 
 
เปิดงานและแนะนำโครงการ จำนวน ๑ เนื้อหา 
(Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร)    
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รูปที่ ๑ ตัวอย่างการออกแบบบอร์ดนิทรรศการ 
เพ่ือเปิดงานและแนะนำโครงการ จำนวน ๑ เนื้อหา 
(Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร) 

 



กระตุ้นให้สนใจโครงการ จำนวน ๔ เนื้อหา 
Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ บอร์ด  
Fabric backdrop ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ บอร์ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๒ ตัวอย่างการออกแบบบอร์ดนิทรรศการ 
กระตุ้นให้สนใจโครงการ จำนวน ๔ เนื้อหา 

Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ บอร์ด 
Fabric backdrop ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๒ บอร์ด 

 

สร้างให้เกิดการยอมรับโครงการ จำนวน ๔ เนื้อหา 
โดยแบ่งเป็น Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ บอร์ด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๓ ตัวอย่างการออกแบบบอร์ดนิทรรศการ 
สร้างให้เกิดการยอมรับโครงการ จำนวน ๔ เนื้อหา 

Fabric backdrop ขนาด ๔๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ บอร์ด 

 



สร้างให้เกิดการยอมรับโครงการ จำนวน ๔ เนื้อหา 
และ Fabric backdrop ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๓ บอร์ด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
รูปที่ ๔ ตัวอย่างการออกแบบบอร์ดนิทรรศการ 

Fabric backdrop ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๓ บอร์ด 
 

สร้างให้เกิดการยอมรบัโครงการ ผลิตบอรด์เพ่ิมอีก จ านวน ๒ เน้ือหา 
ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จ านวน ๒ บอรด์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่๕ ตวัอย่างการออกแบบบอรด์นิทรรศการ 
ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๘ เซนตเิมตร จ านวน ๒ บอรด์ 



 
 

ตัวอย่างการจัดบอร์ดในงานสัมมนา / บรรยากาศชมนิทรรศการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๖ ตัวอย่างการจัดบอร์ดในวันงานสัมมนา / บรรยากาศชมนิทรรศการ 
 

การออกแบบฉากถ่ายรูป (Photo Backdrop) จำนวน ๑ เนื้อหา 
Fabric backdrop ขนาด ๓๐๐ x ๒๒๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ บอร์ด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างการออกแบบฉากถ่ายรูป 



 

ตัวอย่างการจัดฉากถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๘ ตัวอย่างการจัดฉากถ่ายรูปในวันงาน โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 
 



ภาคผนวก จ 
บรรยากาศ ขั้นตอนการจัดงานสัมมนา 

ส่วนสรุปผลการสัมมนา 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. : ลงทะเบียน และ ชมนิทรรศการ  
มีมาตรการ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมงาน และ แสดงผลการได้รับวัคซีน  
และมีการตรวจ ATK รวมถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของ การเว้นระยะห่าง   
บริเวณที่ ลงทะเบียน และ ของท่ีระลึก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และ รับของที่ระลึก 
 

๐๙.๐๐ น. : พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน  
ดร.ทรงศิริ  พันธุเสวี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สจล. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๒ ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วมของประชาขน 



๐๙.๐๐ น. : เปิดวีดิทัศน์เปิดตัวโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม  
และเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-Map) 

การจัดทำวีดิทัศน์แสดงผลการศึกษา 
 ที่ปรึกษาจะจัดทำวีดิทัศน์แสดงข้อมูล และ ผลการศึกษาโครงการโดยใช้เทคนิคท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพ Computer Graphic ที่สวยงาม พร้อมทั้งใช้เทคนิคเสียงต่าง ๆ และการตัดต่อ
ที่ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนั้นจะต้องนำเสียงบรรยายของนักพากย์มืออาชีพมาใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจ โดยที่
ปรึกษาจะรับผิดชอบการออกแบบเนื้อหาของสื่อ รวมทั้งการจัดทำสคริปต์ การตัดต่อวีดีทัศน์และการเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่กำหนดภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับโครงการ ได้แก่ 

- จัดทำสื่อวีดิทัศน์ภาพรวมของโครงการ R-map (Main VTR) ความยาวอย่างน้อย ๓ นาที  
จำนวน ๑ เรื่อง โดยมีขอบเขตเนื้อหาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับชมสนใจในโครงการ R-map  
 

วีดิทัศน์ภาพรวมของโครงการ R-Map (Main VTR)  ความยาวอย่างน้อย ๓ นาที จำนวน ๑ เรื่อง 
https://www.youtube.com/watch?v=-fkOCaPaj1g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๓ วีดิทัศน์ภาพรวมโครงการ R-Map 
  
 
 
 

 
 



 

๐๙.๑๕ น. : กล่าวเปิดงาน และ กล่าวตอ้นรบั  

   โดย  คุณพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๔ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
 
 
กล่าวตอ้นรบัโดย  

คณุ สรพงศ ์ไพฑูรยพ์งษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม (หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการขนสง่) 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ ๕ คณุ สรพงศ ์ไพฑูรยพ์งษ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม (หวัหน้ากลุ่มภารกจิดา้นการขนสง่) 



 
กล่าวตอ้นรบัโดย คณุศิวพร ฉัว่สวสัด์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ ๖ คณุศิวพร ฉัว่สวสัด์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู 
 

มอบของทีร่ะลกึใหก้บั คณุศิวพร ฉัว่สวสัด์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู 

โดย คุณคุณพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๗ มอบของทีร่ะลกึใหก้บั คณุศิวพร ฉัว่สวสัด์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู 

โดย คุณคุณพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 



ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติร่วมกันกับผู้ที่เก่ียวข้องบนเวที  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๘ ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องบนเวที 

 
ประกอบด้วย (เรียงจากซ้ายไปขวา) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์  ผู้จัดการโครงการ  
๒. นายเรืองเดช  มังกรเดชสกุล   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
๓. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์     อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  
๔. คุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 
๕. คุณ สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์     รองปลัดกระทรวงคมนาคม  

      (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) 
๖. ว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐพร บัวผุด   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 
๗. นายอัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์    รองผู้จัดการโครงการ 

 
 

 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. : พักเบรก รับประทานชา / กาแฟ ขนมชัน้ + เคก้กลว้ยหอม  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙ อาหารว่าง ( Coffee Break ) 



 
 

แถลงข่าว บริเวณหน้า Photo backdrop  
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศและ
รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อกับสื่อมวลชน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑๐ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางรางแถลงข่าวกับสื่อมวลชน 

ร่วมกับ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

 
๑๐.๒๐ – ๑๑.๓๐ น. : นำเสนอรายละเอียดโครงการ  

๑.๑ ภาพรวมการดำเนินโครงการ โดย นายอัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์ รองผู้จัดการโครงการ 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟในอนาคต โดย ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ ผู้จัดการโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๑ นำเสนอรายละเอียดโครงการ 
โดย นายอัครวัฒน์ ศิริวรพิทักษ์ รองผู้จัดการโครงการ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ ผู้จัดการโครงการ 

 



๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.: ตอบข้อซักถาม / สรุปประเด็นสำคัญ และ ปิดการประชุม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ ๑๒ ตอบข้อซักถาม และ ปิดการประชุม 
 
๑๒.๐๐ น. : รว่มรับประทานอาหารกลางวันแบบบุพเฟ่ต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  
และ มาตรการ การเว้นระยะห่าง ในสถาณการณ์ Covid - 19  
ด้วยเมนู (๑) นำ้พริกลงเรือ ผักสด ผักลวก และ (๒) ผักคะน้านำ้มันหอย (๓) ต้มข่าไก่ (๔) ปลาราดพริก  
(๕) ลาบหมู (๖) ยำสามกรอบ (๗) ส้มตำไทย แคปหมู พร้อม ข้าวสวยร้อน ๆ และ ผลไม้ตามฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๓ อาหารกลางวันแบบบุพเฟ่ต์ ห้องอาหารโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู 
 



ถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  ๑๔ ถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านระบบZOOM 

 
 
 
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑๕ ภาพบรรยากาศในการจัดงาน 



ภาคผนวก ฉ 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจและความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนา 
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนา  

การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนา โดยมีประเด็นในการสำรวจ ดังนี้  
๑.๑ ด้านวิทยากร  
๑.๒ ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร  
๑.๓ ด้านการบริหารจัดการโครงการ 
๑.๔ ด้านความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาการสัมมนา และ เอกสารประกอบ  
๑.๕ ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
๑.๖ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามครั้งนี้ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามที่มีระดับการวัดแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยระดับคะแนนสูงสุด หมายถึง ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจหรือ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด สำหรับการแปลความหมายจะยึดตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

  คะแนน ๑  หมายถึง   ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นน้อยที่สุด 
  คะแนน ๒  หมายถึง   ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นน้อย 
  คะแนน ๓  หมายถึง   ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนน ๔  หมายถึง   ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นมาก 
  คะแนน ๕  หมายถึง   ความพึงพอใจหรือความคิดเห็นมากท่ีสุด 

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็น ดังนี้  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง   ระดับมาก  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง   ระดับปานกลาง  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง   ระดับน้อย  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด  

การกำหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็นตามเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  

  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง   คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง   คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๘๙.๙๙  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง   คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๔๙.๙๙  
  ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง   คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๒๙.๙๙  



 การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นขอผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีต่อการจัดโครงการสัมมนาเปิดตัว
ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศและรองรับกาขนส่ง 
ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อในครั้งนี้  
 พบว่าผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ ท่าน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน ๔๒ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐ ของผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด โดยผลการสำรวจความพึงพอในและ
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา จำแนกตามประเด็นดังนี้  
 

๑) ความพึงพอใจด้านวิทยากร  
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจด้านวิทยากร ต่อ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการ
ถ่ายทอด ความเหมาะสม และ การตอบคำถามของวิทยากร ในการจัดโครงการสัมมนาโดยรวมครั้งนี้ ค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๓ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีระดับความพึงพอใจต่อด้านวิทยากรโดย
รวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินสรุปได้ตามตาราง 
 

ตารางท่ี ๑ ร้อยละและการแจกแจงความพึงพอใจด้านวิทยากร  

 

 

 

 

 

N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๒) ความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยเวลา / อาหาร   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจด้านสถานที่ ความเหมาะสมในการจัดห้อง และ ความพร้อมของ
สถานที่ ระยะเวลาในการจัด และ อาหาร ที่บริการในการจัดโครงการสัมมนาโดยรวมครั้งนี้ ค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๐ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๕ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินสรุปได้ตามตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 1

1 ความรูค้วามสามารถทกัษะ เทคนคิ ในการถ่ายทอด 19 23 0 0 0 42 4.45 89.05 0.498 มาก
2 ความเหมาะสมของวทิยากรภาพรวม 21 20 1 0 0 42 4.48 89.52 0.545 มาก
3 การตอบค าถามของวทิยากร 17 23 2 0 0 42 4.36 87.14 0.570 มาก

57 66 3 0 0 126 4.43 88.57 0.54 มากรวม

ด้านวิทยากร
ล าดบัที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ

N คา่เฉลีย่ รอ้ยละ S.D. เกณฑก์ารประเมนิ



ตารางท่ี ๒ ร้อยละและการแจกแจงความพึงพอใจด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร  

 

 

 

 
 
 
 
N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๓) ความถึงพอใจด้านบริหารจัดการโครงการ  
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการโครงการ การอำนวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมการสัมมนา การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ การให้คำแนะนำ หรือ ตอบข้อซักถามในการจัด
โครงการสัมมนาโดยรวมครั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๖ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีระดับความ
พึงพอใจต่อโครงการสัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๔ โดยมี 
รายละเอียดผลการประเมินสรุปได้ตามตาราง 

 

ตารางท่ี ๓ ร้อยละและการแจกแจงความพึงพอใจด้านบริการจัดการโครงการ  

 

 

 

 

 

 
N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๔) ความพงึพอใจด้านความรู้ ความเข้าใจ / เนื้อหาสัมมนา / เอกสารประกอบ   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาการสัมมนา รูปแบบ และ
วิธีการนำเสนอ มีความชัดเจน กระชับ และ ครอบคลุม รวมถึง เอกสารประกอบการสัมมนามีความ
เหมาะสมในการจัดโครงการสัมมนาโดยรวมครั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๖ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนา มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๔ 
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินสรุปได้ตามตาราง 

5 4 3 2 1

1
ความเหมาะสมในการจดัหอ้ง 

และ ความพรอ้มของสถานที่
21 17 4 0 0 42 4.40 88.10 0.657 มาก

2 ระยะเวลาในการสมัมนามคีวามเหมาะสม 14 23 4 1 0 42 4.19 83.81 0.698 มาก

35 40 8 1 0 84 4.30 85.95 0.68 มากรวม

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา / อาหาร 
ล าดบัที่ รายการ

ระดบัความพงึพอใจ
N คา่เฉลีย่ รอ้ยละ S.D. เกณฑก์ารประเมนิ

5 4 3 2 1

1
การบรกิารและการอ านวยความสะดวก
ในการเขา้รว่มการสมัมนา 19 21 2 0 0 42 4.40 88.10 0.580 มาก

2 การประสานงานของเจา้หน้าทีโ่ครงการ 17 22 3 0 0 42 4.33 86.67 0.604 มาก
3 การใหค้ าแนะน า  หรอื ตอบขอ้ซกัถามของเจา้หน้าที่ 17 22 3 0 0 42 4.33 86.67 0.604 มาก

53 65 8 0 0 126 4.36 87.14 0.60 มากรวม

ด้านการบริหารจดัการโครงการ 

ล าดบัที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ
N คา่เฉลีย่ รอ้ยละ S.D. เกณฑก์ารประเมนิ



 
ตารางท่ี ๔ ร้อยละและการแจกแจงความพึงพอใจด้านความรู้ ความเข้าใจ / เนื้อหาสัมมนา  
เอกสารประกอบ   
 
 

 

 

 

 

 
N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

๕) ความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดโครงการสัมมนาโดยรวม
ครั้งนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๑ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
สัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๙  
โดยมีรายละเอียดผลการประเมินสรุปได้ตามตาราง 
 

ตารางท่ี ๕ ร้อยละและการแจกแจงความพึงพอใจด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
 

 

 

 

 

 
N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

5 4 3 2 1
1 ความรู ้ความเขา้ใจของทา่นเกีย่วกบัเนือ้หาการสมัมนา 18 21 3 0 0 42 4.36 87.14 0.610 มาก
2 เนือ้หาสาระ รปูแบบ และวธิกีารน าเสนอมคีวามชดัเจน 19 20 3 0 0 42 4.38 87.62 0.615 มาก
3 เอกสารประกอบการสมัมนามคีวามเหมาะสม 17 22 3 0 0 42 4.33 86.67 0.604 มาก

54 63 9 0 0 126 4.36 87.14 0.61 มากรวม

ด้านความรูค้วามเข้าใจ / เน้ือหาการสมัมนา / เอกสารประกอบ

ล าดบัที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ
N คา่เฉลีย่ รอ้ยละ S.D. เกณฑก์ารประเมนิ

5 4 3 2 1

1 น าความรูค้วามเขา้ใจทีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได้ 16 23 3 0 0 42 4.31 86.19 0.597 มาก

16 23 3 0 0 42 4.31 86.19 0.60 มากรวม

ด้านการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ล าดบัที่ รายการ ระดบัความพงึพอใจ
N คา่เฉลีย่ รอ้ยละ S.D. เกณฑก์ารประเมนิ



๖) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการสัมมนา 

๑. ควรเปลี่ยนรถไฟฟ้ารางคู่เป็น ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop)ได้หรือไม่เนื่องจากเท่าท่ีดูผ่านทางออนไลน์
แล้ว ราคาถูกกว่ารถไฟฟ้า และเร็วกว่า น่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแต่ได้ของดี การจะดึงดูดความ
น่าสนใจของนักท่องเที่ยวควรเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือถึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้ ระบบรางลงทุนสูงและตกยุคไปแล้ว 

๒. ขอให้มีการจัดการสัมมนาต่อไปเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจกับสื่อมวลชน และประชาชนต่อไป 
๓. วิทยากรที่บรรยายนำเนื้อหาสาระโดยรวมมากเกินไป ซึ่งเป็นโครงการที่อนุมัติแล้ว วิทยากรต้อง

นำเสนอโครงการใหม่ที่จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้หรือไกลสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ละมีผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่างไรบ้าง พูดง่ายๆก็คือ มีผลได้ผลเสียอย่างไร 
 

******************************************************* 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก ช 

 
สรุปผลแบบสอบถาม  

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

และรองรับการขนส่งตอ่เนื่องหลายรูปแบบไดอ้ย่างไร้รอยต่อ 
**************************************************************************** 

 
ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

 
๑. ตามแผนงานโครงการเบือ้งต้นที่เสนอแนะ โครงการใดที่ท่านเห็นว่าจะทำให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ ใน
พื้นที่โครงการ 
  

• ด้านการลุกล้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ ชื่อโครงการ 

• พัฒนาโครงข่ายรถไฟ 
• โครงการรถไฟ 
• ทางรถไฟในอนาคต 
• โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยง

พ้ืนที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 
• รถไฟในอนาคต 
• ทางพาไปอนาคต 
• โครงการรถไฟสายใหม่ 

ผลกระทบที่ท่านคาดว่าจะเกิดขึ้น (โปรดอธิบาย) 

๑.๒ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

• ประชาชนชาวหนองบัวลำภู เป็นเกษตรกรรม จึงอาจจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
• ไม่กระทบเลยยิ่งดีเศรษฐกิจการค้าขนส่งเราจะสะดวกสบายขึ้น 
• น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าเป็นลูปจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่า 

 



• ทางการเศรษฐกิจของอนาคตยังไม่สูงตัวและแน่นอน เพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถคาด
เดาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

• ไม่กระทบเลย ยิ่งดีกับเศรษฐกิจ 
• ที่ดินของชาวนาที่ทำนาลดน้อยลง เนื่องจากต้องเวรคืนทำให้ปลูกข้าวได้น้อยลง 

๑.๓ ผลกระทบด้านสังคม 

• การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมย่อมทำให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสมอจาก
สังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 

• การสัญจรข้ามทางรถไฟไม่ปลอดภัยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้ชีวิตและทรัพย์ได้รับ
ความเสียหาย 

๑.๔ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

• ต้องคิดใช้เพื่อเครียพ้ืนที่ในการสร้างและกินเวลานานในการก่อสร้าง 
• ตัดทำทางรถไฟผลกระทบที่ดินเจ้าของที่ดินเขาจะยอมให้เราทำหรือเปล่า 
• อาจมีบ้าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อก่อสร้าง โดยไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการสัญจรที่มากขึ้น 
• ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมคือขั้นตอนการก่อสร้างทำโครงการจะมีผลกระทบกับ

ประชาชนในการสัญจรใช้เส้นทางและเกษตรกร 
• ตัดทำทางรถไฟ ผลกระทบที่ดินเจ้าของที่เขาจะให้ทำหรือเปล่า 
• การก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่มักจะส่งผลกระทบทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหา

น้ำท่วมที่ดินของประชาชน ควรมีการออกแบบ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้ดี 
• ขยะเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะผู้โดยสารทิ้งขยะลงข้างทางรถไฟ 

  

๒.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเส้นทางโครงการทางรถไฟใหม่ในอนาคตเพ่ิมเติม 

แนวเส้นทาง (โปรดอธิบายแนวเส้นทาง ประกอบด้วย จุดต้นทาง-จังหวัด/อำเภอที่เส้นทางผ่าน-จุดปลายทาง) 

• อุดรธานี – หนองบัวลำภู – เลย – ชัยภูมิ – นครราชสีมา – กทม. 
• อุดร – ผ่าน อ.หนองบัวลำภู – เข้ามาที่ อ.เมืองหนองบัวลำภู – ผ่านเข้า อ.นาขัง – อ.

นากลาง – อ.ภาเสา – จ.เลย 
• เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ( อำเภอขุนยวม ห้วยต้นนุ่น ) 
• แนวทางจังหวัดหนองบัวลำภู ไปอำเภอหนองวัวซอ  

จุดปลายทางท่ีจังหวัดอุดรธานี ๔๕ กิโลเมตร 



• จุดเริ่มต้นที่อุดร – อ.เมืองหนองบัวลำภู – วังสะพง (จ.เลย) และ อ.เมืองเลย – อ.ปาก
ชม จ.เลย – อ.สังคม – อ.เมืองหนองคาย สิ้นสุดที่อุดร 

• หนองบัวลำภู – ประเทศเพ่ือนบ้าน 
• แนวทางจังหวัดหนองบัวลำภูไปอำเภอหนองวัวซอ และจังหวัดอุดรธานี 
• ข่อนแก่น – ชุมแพ –ภูผาม่าน – ภูกระดึง – จ.เลย – ท่าลี่ – หลวงพระบาง เชื่อมต่อ

สถานีวังสะพุง – อุดร 
• นครพนม – สกลนคร – อุดร – หนองบัวลำภู – เลย 
• อุดร – หนองบัวลำภู – เลย – อ.ด่านชัย – อ.นครไทย – สามแยกบ้านแยง – จ.พิษณุโลก 

 

วัตถุประสงค์โครงการ  

• ขยายโครงข่ายด้านการคมนาคม แบบรางเชื่องโยงจังหวัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

• ความสะดวกสบาย 
• เพ่ือพัฒนาและยกระดับการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เชื่อมต่อเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวกับ-ประเทศเพ่ือนบ้าน 
• อำนวยความสะดวกในการเดินทางในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีการ

ใช้ชีวิตที่สะดวก รวดเร็วได้รับประโยชน์จากการบริการของภาครัฐและเป็นการลดความ
เหลื่อมล่ำของประชาชนโดยตรง 

• การค้าขาย ขนส่งสินค้า เราสะดวกสบายเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้น เชิญชวนนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของเรา อนาคตที่อยู่อาศัยจังหวัดจะเจริญรุ่งเรือง 

• วัตถุประสงค์โครงการดีมาก 
• เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนใน อ.ชุมแพ ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดตั้ง

เป็นจังหวัดและเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว โดยเส้นทางที่จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว และ
การค้าระหว่างประเทศ 

• เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนใน อ.ชุมแพ ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดตั้ง
เป็นจังหวัดและเชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว โดยเส้นทางที่จะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว และ
การค้าระหว่างประเทศ 

• เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการขายสินค้าพ้ืนเมืองในเขตเศรษฐกิจของจังหวัด 
• เพ่ือขนส่งสินค้า เช่น ส้มโอ , กล้วย  , กระหล่ำปลีจากภาคเหนือสู่ภาคอีสาน 

 

 



 

๓.ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้บริการรถไฟเพ่ือเดินทางและขนส่งสินค้าในปัจจุบัน 

• ความตรงต่อเวลา 
• บริการรถไฟเพ่ือการเดินทางของประชาชนไม่เพียงพอ 
• ความสะอาดของรถไฟ (มีกลิ่นเหม็น)  
• ไม่มีบริการรถไฟเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
• ใช้เวลาเกินไป 
• ปัญหาด้านกฎระเบียบ และมาตรฐานด้านขนส่ง ปัญหาทางด้านการตรวจปล่อยสินค้า 

ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกด้านขนส่ง 
• ค่าใช้จ่ายในเส้นทาง หรือใช้ในการใช้จ่ายประจำวัน 
• ใช้ระยะเวลาในการขนส่ง ๖ - ๗ ชม. 
• การเข้าถึงบริการ ล่าช้า ไม่เป็นธรรมเกิดความเหลื่อมล้ำ 
• การเดินทางท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านอื่นๆ ใช้เวลามากใช้

งบประมาณมาก 
• ค่าใช้จ่ายต้นทุนน้ำมันแพง ถนนยังไม่รองรับน้ำหนักในการบรรทุก 
• จำนวนเส้นทางรถไฟยังน้อย น่าจะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ แล้วยังไม่พัฒนาขึ้นเลย 
• สกปรก ห้องน้ำไม่สะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกน้อย 
• ล่าช้า ไม่ตรงเวลา 
• ค่าใช้จ่ายในการบริการสูง เนื่องจากไม่มีเส้นทางเชื่อมโยง เช่น ผมอยู่หนองบัวลำภู  

ส่งรถจักรยานยนต์ให้ลูกที่เชียงราย ต้องส่งลง กรุงเทพมหานครก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปที่
เชียงราย ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
 

๔.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดให้มีลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY) ในอนาคตเพ่ิมเติม 

๔.๑ ตำแหน่งลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (โปรดระบุสถานี)  

• ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
• ควรอยู่นอกชุมชน 

๔.๒ จุดต้นทางและจุดปลายทางของการขนส่งสินค้าที่ต้องการขนส่ง 

• ต้นทาง จ.หนองคาย / มุกดาหาร ปลายทาง จ.ชลบุรี / กรงุเทพมหานคร 
• จุดต้นทางหนองบัวลำภู ปลายทางกรุงเทพมหานคร 
• จุดต้นทางหนองบัวลำภู ปลายทางกรุงเทพมหานคร 



 

๔.๓ ประเภทและปริมาณสินค้าท่ีต้องการขนส่ง 

• สินค้าด้านการเกษตร / สินค้าบริการ 
• ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา 
• อ้อย มันสำปะหลัง หิน 
• ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา 

๕. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการเดินทาง (ผู้โดยสาร) และขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

• ควรจะพิจารณาให้เป็นโครงข่ายมากกว่านี้ 
• ผู้ศึกษาพบว่ายังมีปัญหาอื่น ๆ อุปกรณ์ต่าง ๆบนขบวนรถ เช่น ประตูเปิดปิด ที่นั่ง-นอน 

ที่ล็อคประตู ความสะอาดบนขบวนรถ สภาพของหัวรถจักร สัญญาณของเส้นทางรถไฟ 
• ถ้าจะสนองตอบการท่องเที่ยวควรเปลี่ยนรถไฟเป็น ไฮเปอร์ลูปแทนได้จะดีมาก 
• ความตรงต่อเวลา 
• ความสะอาด การจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และ ข้อเสนอแนะ 

• สัญญาณควรจัดทำให้มีสัญญาณในทุก ๆทางข้าม 

 

 
 
 
 

************************************** 



 ๑ 

 
 

ภาคผนวก  ซ 
 

ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
 

         ******************************************************************************** 
 
 

ตารางสรุปข่าวท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 
ลำดับ กิจกรรม ช่องทางเผยแพร่ วัน เดือน 

ปี 
เวลา หน้า 

๑ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

NNT  กาญจนบุรี 
https://thainews.prd.go.th/RegionN
ews/RegionNews/Detail/TCATG2209
15161559845 
 

๑๕ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

๑๔.๒๙ - 

๒ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

NNT นครพนม 
https://thainews.prd.go.th/th/news/
detail/TCATG220916010023045 
 

๑๕ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

๓ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

NNT หนองบัวลำภู 
https://thainews.prd.go.th/th/news/
detail/TCATG220919163206028 
 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

๔ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

mgr online 
https://mgronline.com/business/de
tail/9650000090039 
 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

๑๖.๔๖ - 

๕ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

เดลินิวส ์
https://www.dailynews.co.th/news/
1486682/ 
 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

๑๖.๒๔ - 

๖ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

thailand plus 
https://www.thailandplus.tv/archive
s/607615 
 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

๗ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางวิทยุ 

รายการวิทุย"เลาะบ้านส่องเมือง"  
ออกอากาศผ่าน FM 97.25 Mhz 
สวท.หนองบัวลำภู 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220915161559845
https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220915161559845
https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220915161559845
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220916010023045
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220916010023045
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919163206028
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919163206028
https://mgronline.com/business/detail/9650000090039
https://mgronline.com/business/detail/9650000090039
https://www.dailynews.co.th/news/1486682/
https://www.dailynews.co.th/news/1486682/
https://www.thailandplus.tv/archives/607615
https://www.thailandplus.tv/archives/607615


 ๒ 

ลำดับ กิจกรรม ช่องทางเผยแพร่ วัน เดือน 
ปี 

เวลา หน้า 

  ๘ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

the journalist club 
https://thejournalistclub.com/%E0
%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0
%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8
%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%87-
%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8
%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1 
 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

๙ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์หนองบัวลำภู 
https://web.facebook.com/PrNongb
ualamphu 

๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 

๑๐ ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ 
ทางโทรทัศน์ 

www.siamturakij.com/news ๑๙ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

- - 
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https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
https://thejournalistclub.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1
http://www.siamturakij.com/news


 ๓ 

๑.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220915161559845 
เผยแพร่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   
 

 

https://thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG220915161559845


 ๔ 

๒.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220916010023045 
เผยแพร่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕   
 

 

                     
 

 
 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220916010023045
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 ๖ 

 ๓.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919163206028 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   
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 ๘ 

๔.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://mgronline.com/business/detail/9650000090039 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   
 

 
 

 
 
 

https://mgronline.com/business/detail/9650000090039
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๕.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://www.dailynews.co.th/news/1486682/ 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   

 

 



 ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓ 
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 ๑๖ 

 
 

๖.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://www.thailandplus.tv/archives/607615 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   

 

 



 ๑๗ 

       

 



 ๑๘ 

 
 

 
 



 ๑๙ 

 
 
 

 
 



 ๒๐ 

๗.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
รายการวิทุย"เลาะบ้านส่องเมือง" ออกอากาศผ่าน FM 97.25 Mhz สวท.หนองบัวลำภู 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   
 
        เนื้อข่าว 

ดร.พิ เชฐ คุณาธรรมรักษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟัง 
ความคิดเห็น “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยง  
พ้ืนที่ทั่ วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-Map)” โดยได้รับ 
เกียรติจากนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ และนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) กล่าวขอบคุณผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
สมาคมผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม โรงแรมณัฐพงษ์ 
แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู และผ่านระบบ Video Conference ทั่วประเทศ 

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ กล่าวว่า  กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้  
ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนที่ทั่วประเทศ รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูป  
แบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และ 
การพัฒนาพ้ืนที่ สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ กระจายโอกาสการพัฒนาความเจริญสู่ระดับ  
จังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สำหรับจั งห วัดหนองบัวลำภู  ซึ่ งเป็นจั งหวัดที่ อยู่ ใกล้ เคียงกับแนวเส้นทางโคร งการรถไฟ 
ทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา -หนองคายในเวทีสัมมนาได้มีข้อเสนอให้มีการ 
เชื่อมเส้นทางรถไฟสายใหม่จากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องจากเป็นระยะทางที่สั้น  
ประมาณ 100 กิโลเมตร ส่ งผลให้มีความเป็นไปได้ที่ จะเกิดการพัฒนาขึ้น และ เป็นประโยชน์ต่อใน 
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัดได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดต่อไป 

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ กล่าวว่า แม้จังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่ก็เป็นจังหวัดที่มี  
จุดเด่นด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมะ และจากภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยจังหวัด 
ใหญ่  อย่างจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้จังหวัดหนองบัวลำภูสามารถ  
ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงการขนส่งกับจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงในระดับประเทศได้ 

        ดังนั้น จังหวัดหนองบัวลำภูต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสและความท้าทายดังกล่าว เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนา โดยเน้นให้เป็น “เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว” จากการเป็นเมืองที่ทั้งสะอาด สะดวกต่อการเข้าถึง 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองที่สงบปลอดภัย การเสนอแผนให้เชื่อมโยงเส้นทางรถไฟจากจังหวัด  
อุดรธานีถึงจังหวัดหนองบัวลำภู จึงเป็นโอกาสสำคัญเพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมของจังหวัดหนองบัวลำภู  
สู่ระดับประเทศต่อไป 
 

 
 
 
 

 



 ๒๑ 

๘.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://thejournalistclub.com/ 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๒ 

 

 



 ๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๔ 

๙.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://web.facebook.com/PrNongbualamphu 
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   
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๑๐.ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทาง  
https://www.siamturakij.com/news  
เผยแพร่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕   
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